

สรุปประเด็นข้อสั่งการที่สำคัญ

การประชุมผ่านทางไกล (conference) กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๑
วันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร

ประเด็น	ข้อสั่งการสำคัญ	หน่วยงาน
๑. มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)	๑.๑ แจกคำสั่งจัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๔๓๑/๒๕๖๓ ลว.๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓	- สสก. ๑-๖ - สนง.กษจ.
	๑.๒ ประกาศมาตรการฯ กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน ๓ ฉบับ - มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19) ลว. ๑๐ มี.ค. ๖๓ - มาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดฯ (แก้ไขเพิ่มเติม ๑) ลว. ๒๐ มี.ค.๖๓ - มาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดฯ (แก้ไขเพิ่มเติม ๒) ลว. ๒๖ มี.ค.๖๓	
	๑.๓ ให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาคใช้มาตรการตามคำสั่งของผู้ว่าราชการเป็นหลัก และสามารถใช้อำนาจของกรมฯ ควบคู่ไปได้ ทั้งนี้ให้หน่วยงานพิจารณาถึงการใช้อำนาจการใดๆ ต้องไม่กระทบกับประสิทธิภาพการทำงานในพื้นที่และแนวทางปฏิบัติ ต้องไม่ขัดแย้งกัน	
	๑.๔ การใช้สื่อเพื่อการสื่อสารหลัก ให้ใช้สื่อที่ผลิตโดยกรมฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมอนามัย เพื่อสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลที่ถูกต้องไปในทิศทางเดียวกัน	
๒. การดำเนินการด้านงบประมาณ/ระเบียบการจัดซื้อ-จัดจ้าง และการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ COVID - 19	๒.๑ ให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการในทุกโครงการ/กิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ เพื่อให้ทันเวลาที่กำหนดตามแผน โดยสามารถปรับรูปแบบกิจกรรมและเป้าหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ โดยให้แจ้งรายละเอียดการปรับรูปแบบและเป้าหมายดังกล่าวให้กองแผนงานทราบโดยด่วน	- สสก. ๑-๖ - สนง.กษจ.
	๒.๒ ห้ามทุกหน่วยงานโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณทุกรายการ	
	๒.๓ งบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน กำหนดให้แจ้งส่งคืนงบประมาณภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓	
	๒.๔ ทุกหน่วยงานเร่งรัดการก่อสร้างผู้กักกันให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ จะต้องผูกพันทั้งเอกสารและในระบบ GFMS วางแผนกำหนดการส่งมอบงานให้มีระยะเวลาการเบิกจ่ายทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เมื่อดำเนินการก่อสร้างผู้กักกันแล้ว ให้ส่งเงินงบประมาณเหลือจ่ายคืนกรมส่งเสริมการเกษตร ภายใน ๑๕ วัน หลังการก่อสร้างผู้กักกัน	

ประเด็น	ข้อสั่งการสำคัญ	หน่วยงาน
	<p>๒.๕ ระเบียบการจัดซื้อ-จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณีสืบกลาง ส่วนที่ ๒๕๖๓ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๕ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ สารระสำคัญคือ การลดขั้นตอนและระยะเวลาการจัดซื้อ-จัดจ้าง มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามข้อ ๗๙ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ และให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดำเนินการไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับ โดยอนุโลม - ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ ๘๙ (๔) โดยให้จ่ายได้ตามเงื่อนไขที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างกำหนด และยกเว้นการวางหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าตามระเบียบฯ ข้อ ๙๑ วรรคสอง - การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ส่วนที่ ๒๕๖๓ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๘๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ สารระสำคัญ คือ <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้วงเงินเกิน ๕ แสนบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้ - **การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๔๘ ให้คำนึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอ โดยไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ (ทุกวงเงิน) - ให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ประกาศและเอกสาร การจ้างที่ปรึกษา และเผยแพร่ประกาศและเอกสารการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ - การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ วงเงินไม่เกิน ๕ แสนบาท ให้หน่วยงานดำเนินการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง <p>ทั้งนี้ ให้ใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓</p>	
	<p>๒.๖ ทุกหน่วยงานที่ให้บริการเกษตรกรสามารถดำเนินการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อโควิด - 19 ในเบื้องต้นให้บริหารจัดการงบประมาณค่าใช้จ่ายได้</p>	
	<p>๒.๗ ให้กรมฯ พิจารณาจัดหางบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของการให้บริการโทรศัพท์มือถือให้กับหัวหน้ากลุ่มของสำนักงานเกษตรจังหวัด เดือนละ ๕๐๐ บาท ในช่วงสถานการณ์โควิด - 19</p>	กผง.
<p>๓. การปรับการดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตร และระบบ T&V</p>	<p>ให้เจ้าหน้าที่ใช้วิกฤติช่วงนี้ให้เป็นโอกาส ปรับระบบการทำงาน วิธีสื่อสารกับเกษตรกร การถ่ายทอดความรู้ การประชุม และการติดตามงานต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้น ทั้งระบบ T&V การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชัน ในอนาคตการส่งเสริมการเกษตร ระบบและเทคโนโลยีเหล่านี้จะเป็นประโยชน์และลดภาระงานให้เจ้าหน้าที่ได้ สำหรับการปรับวิธีทำงานตามระบบ T&V ให้ดำเนินการดังนี้</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กอง/สำนักที่เกี่ยวข้องตามภาระกิจ - สสจ. ๑-๖ - สนง.กษจ.

ประเด็น	ข้อสั่งการสำคัญ	หน่วยงาน
	<p>๑. <u>การถ่ายทอดความรู้</u> ปรับเปลี่ยนวิธีการอบรมโดยใช้สื่อออนไลน์ การประชุมระยะไกล และ E-learning ส่วนการจัดประชุมที่จำเป็นซึ่งมีคนเข้าร่วมไม่มาก ยังสามารถทำได้ แต่ต้องมีมาตรการในการป้องกัน เช่น จัดระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น</p> <p>๒. <u>การเยี่ยมเยียน</u> ให้จัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง ใช้การสื่อสารผ่านเครือข่ายในพื้นที่ เช่น ศพก. อกม. YSF ใช้เครื่องมือสื่อสารออนไลน์/สื่อสารทางไกล หากจำเป็นต้องพบปะ สื่อสารกับเกษตรกรโดยตรงให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน</p> <p>๓. <u>การสนับสนุน</u> การสนับสนุนด้านวิชาการ ให้ส่วนกลางเร่งพัฒนาชุดวิชา สื่อความรู้ต่างๆ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ นักส่งเสริมการเกษตรได้ ทำการศึกษา เรียนรู้ และหน่วยงานภูมิภาค สามารถผลิตสื่ออย่างง่ายในการถ่ายทอดความรู้ได้</p> <p>๔. <u>การนิเทศงาน</u> หากในพื้นที่พบปัญหาในการดำเนินงาน ขอให้ประสานหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา ผ่านทางโทรศัพท์โดยด่วน และให้ใช้ระบบการสื่อสารทางไกลเป็นหลัก โดยผ่านระบบ Video Conference หรือช่องทางอื่นๆ</p> <p>๕. <u>การจัดการข้อมูล</u> ให้ นักส่งเสริมการเกษตรนำข้อมูลในพื้นที่มาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ นำเสนอออกมาในรูปแบบ Infographic เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าใจ และใช้ประกอบการตัดสินใจในการทำการเกษตร โดยให้เรียนรู้ผ่านทางระบบการสื่อสารทางไกล หรือเครือข่ายการทำงานในพื้นที่ เช่น ศพก. อกม. แปลงใหญ่ SF YSF เป็นต้น ทั้งนี้ หากส่วนภูมิภาคทำสื่อใดๆ ออกมา ให้ส่งให้กับส่วนกลางได้ใช้ประโยชน์ด้วย</p>	
<p>๔. การใช้โปรแกรมการประชุมออนไลน์</p>	<p>การใช้โปรแกรมออนไลน์เพื่อใช้ในการสื่อสารหรือประชุมภายในหน่วยงานมีแนวทางดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สามารถใช้บริการได้ฟรีโดยลงทะเบียนที่เว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - ศสท.ได้เตรียมระบบบริการประชุมทางไกลออนไลน์ (Webex) ให้หน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรสามารถใช้จัดประชุมระหว่างหน่วยงานภายในหรือภายนอกได้ฟรี ๓ เดือน ตั้งแต่ ๑ เม.ย. ถึง ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๓ โดยขอรับบริการได้ที่ นายพรชัย ทูราช (๐๙๑-๐๒๐-๙๒๔๕) - หากประสงค์ใช้บริการใน Platform อื่นๆ ที่มีค่าใช้จ่าย สามารถดำเนินการได้ ในเบื้องต้นให้บริหารจัดการงบประมาณค่าใช้จ่ายได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ศสท. - สนง.กษจ.
<p>๕. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร</p>	<p>๕.๑ กรมฯกำลังจัดทำแนวทางและขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อลดภาระเจ้าหน้าที่ในการให้บริการเกษตรกร ในสถานการณ์โควิด ๑๙ ทั้งนี้ จะประกาศใช้ได้ทันเวลาเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓</p> <p>๕.๒ เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ที่จะขอรับสิทธิเข้าร่วมโครงการประกันรายได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ งวดที่ ๖ - ๘ กรมฯ ได้ขยายเวลาการแจ้งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลได้จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อจัดส่งข้อมูลให้ ธกส. ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ขอให้ทุกจังหวัดเร่ง 	<ul style="list-style-type: none"> - สนง.กษจ. - ศสท.

ประเด็น	ข้อสั่งการสำคัญ	หน่วยงาน
	<p>ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลจากปี ๒๕๖๒ เพื่อให้ทันเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ฯ ด้วย</p> <p>- การจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ฯ เกษตรกรมีคุณสมบัติครบถ้วนและยื่นแบบก่อนวันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๒ จำนวน ๑๙,๒๒๒ ครัวเรือน จะได้รับสิทธิงวดที่ ๒ ส่วนกลุ่มที่ยื่นหลัง ๑๕ พ.ย. ๖๒ ยังไม่ได้รับสิทธิในงวดที่ ๒ และบางส่วนที่เจ้าหน้าที่ยังไม่มีการยืนยันข้อมูล จำนวน ๑,๑๖๒ ครัวเรือน ให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการตรวจสอบและยืนยันในระบบ เพื่อป้องกันการร้องเรียนภายหลังด้วย</p>	
<p>๖. การติดตามสถานการณ์ และการจำหน่ายสินค้า การเกษตร</p>	<p>โครงการส่งเสริมตลาดเกษตรออนไลน์</p> <p>- มอบสำนักงานเกษตรจังหวัด ดำเนินการคัดเลือกสินค้าที่จำหน่ายออนไลน์ใน Platform ต่างๆ จำนวน ๕ ชนิดสินค้า (มากกว่าได้) ส่งให้กรมฯรวบรวมและจัดระบบการจำหน่ายสินค้า ใน Website กรมฯ ซึ่ง Website ดังกล่าวจะเป็นศูนย์รวมสินค้าเกษตรออนไลน์ให้บริการแก่ลูกค้าต่อไป โดยกำหนดเปิดให้บริการได้ในวันที่ ๙ เม.ย. ๒๕๖๓ ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดตั้งคณะกรรมการและโครงการ ได้ส่งให้จังหวัดแล้ว</p>	<p>- สนง.กษจ.</p>
<p>๗. การติดตามสถานการณ์ และการจำหน่ายสินค้า การเกษตร</p>	<p>๗.๑ ประเด็นการกระจายผลผลิต /การจำหน่ายสินค้าออนไลน์</p> <p>- มอบ สสจ. ติดตามข้อมูลทุกจังหวัดที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมดำเนินการในมาตรการต่างๆ เช่น การกระจายสินค้า การรณรงค์ซื้อสินค้าเกษตร ปัญหาผลผลิตตกต่ำ ปัญหาการขนส่งสินค้า ปัญหาจุดผ่อนปรนชายแดน เป็นต้น</p> <p>- มอบทุกจังหวัดกำกับเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ที่ขายสินค้าผ่านออนไลน์ ให้ดูแลเรื่องคุณภาพสินค้า การบรรจุ การขนส่ง ต้องมีความซื่อสัตย์และบอกข้อมูลที่ชัดเจนกับลูกค้า</p> <p>๗.๒ ประเด็นการป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง</p> <p>- กรมฯ จะส่งหนังสือยืนยันการทำลายแปลงมันสำปะหลังภายในสัปดาห์นี้ ให้จังหวัดที่เกี่ยวข้องดำเนินการได้ทันที</p> <p>๗.๓ ประเด็นวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผลิตหน้ากากอนามัย</p> <p>- มอบจังหวัดรายงานผลการดำเนินการของวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ผลิตหน้ากากอนามัย</p>	<p>- สสจ. สนง.กษจ.</p> <p>- กษจ.นม. กอป.</p> <p>- สนง.กษจ.</p>
<p>๘. การกำกับติดตาม และ รายงานผลการดำเนินงาน</p>	<p>กำหนดให้มีการประชุมผ่านทางไกลเพื่อกำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานระหว่างกรมฯ เขต และจังหวัด ในทุกวันศุกร์ เวลา ๐๙.๓๐ น. โดยมีประเด็นการประชุม ประกอบด้วย สถานการณ์ โควิด - 19 การติดตามสถานการณ์ในพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตร แนวทางให้การสนับสนุนเกษตรกรและบริการประชาชน และระบบการทำงาน แล้วให้จังหวัดไปสื่อสารกับเกษตรกรอำเภอผ่านทางช่องทางออนไลน์</p>	<p>- อธส. - รธส. - ผู้ทรงฯ - ผอ.ศสท. - ผอ.สสจ. - ทีมเลขาศูนย์ - โควิดกรมฯ</p>

ประเด็น	ข้อสั่งการสำคัญ	หน่วยงาน
๙. กิจกรรมรณรงค์ “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด”	นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เชิญชวนเจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” โดยซื้อผลิตภัณฑ์จากเกษตรกร มอบให้กับโรงพยาบาล หรือหน่วยงานในพื้นที่ที่ทำงานช่วยเหลือ ในภาวะวิกฤติของโรคโควิด - 19 นี้ โดย สามารถร่วมกิจกรรมได้ ๒ แนวทาง คือ ๑) บริจาคเงินมายังสำนักงาน เลขาธิการกรม และ ๒) เชิญชวนบุคลากร ในจังหวัดซื้อสินค้า/ผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปส่งมอบต่อไป	- ทุก หน่วยงาน - เจ้าหน้าที่ทุก คน

หมายเหตุ: รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม เผยแพร่ใน SSNET หัวข้อ หนังสือเวียน เรื่อง ขอเชิญประชุมผ่านทางไกล (conference) กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๑ หรือดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ <https://ssnet.doe.go.th/๒๐๒๐/๐๓/๓๑/ขอเชิญประชุมผ่านทางไกล/>